

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Tân Châu, ngày 17 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện giãn cách xã hội phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị
số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; Công văn số 2375/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp nhiễm Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn huyện, khống chế sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện giãn cách xã hội *14 ngày* trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ *kể từ 00 giờ, ngày 18/7/2021*.

- Thực hiện gia đình cách ly với gia đình, ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. ***Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị, công nhân làm việc tại các công trường xây dựng, tại các doanh nghiệp, nhà máy cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, không bị dừng hoạt động, người lao động tham gia sản xuất nông nghiệp và các trường hợp khẩn cấp khác***; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ xe đưa đón công nhân và trường hợp cần thiết khác theo hướng dẫn của ngành Giao thông. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn

uống không phục vụ trực tiếp, thực hiện phương thức bán hàng mang về, giao hàng tại nhà.

2. Giao Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Y tế khẩn trương, tiến hành xác định ngay vùng nguy cơ lây nhiễm cao để xét nghiệm, sàng lọc, kịp thời phát hiện tách các ca nhiễm Covid-19 ra khỏi cộng đồng, đồng thời thực hiện phong tỏa, cách ly kịp thời.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đội quản lý thị trường số 5 và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá, tạo khan hiếm hàng hóa để trục lợi.

Phối hợp với các Tổ An ninh trật tự của địa phương kiểm tra việc thực hiện phân luồng, giãn cách tại các khu chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh không để tập trung đông người nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19 trong cộng đồng.

4. Giao Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức, đi xuống tận xã, áp tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành nghiêm, không hoang mang. Tăng cường thông tin, truyền thông thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phản ánh các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương, tích cực tham gia phản bác những thông tin xấu, định hướng dư luận xã hội, cũng như phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng trên địa bàn huyện, đặc biệt là phải thực hiện triệt để khuyến cáo 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp Công an huyện tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng mạng xã hội đưa tin sai lệch ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang trong nhân dân.

6. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương triển khai nhanh kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bảo đảm chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác không để sót đối tượng thụ hưởng.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và nhà ở cho

người lao động đối với các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Công văn số 4736/VP-KGVX ngày 17/07/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

7. Chốt kiểm soát phương tiện ngoài tỉnh đường ĐT.794 tại Cầu Sài Gòn 1, xã Tân Hòa và Tổ Kiểm soát trên tuyến đường ĐT.785 (cổng chào Tân Hưng), Tổ kiểm soát trên tuyến đường ĐT.781B (Đường Bà Vương – Cổng số 3, xã Tân Hưng) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện chặt chẽ. Thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch trong khi thực hiện nhiệm vụ.

8. Các doanh nghiệp trong và ngoài Cụm công nghiệp Tân Hội: Thực hiện theo nội dung Công văn số 2340/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Công văn số 4736/VP-KGVX ngày 17/07/2021 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 3266/UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các biện pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty, nếu không đủ điều kiện thực hiện “3 tại chỗ” thì phải tổ chức xe ô tô đưa đón tập trung cho 100% công nhân làm việc tại công ty, không để công nhân tự đi xe cá nhân và yêu cầu công nhân khi về nhà phải tự theo dõi sức khỏe, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

9. UBND các xã, thị trấn:

Huy động lực lượng Công an, Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố... tuần tra nhân dân và các lực lượng khác. Thành lập các Tổ ANTT, hướng dẫn giãn cách, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự tại các chợ, cửa hàng bách hóa xanh, siêu thị..., đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 5K. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực này.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, chấp hành thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg. Không tập trung mua hàng dự trữ vì tập trung đông người nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà.

Khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp về từ Công ty Gain Lucky tại Khu công nghiệp, Phước Đông, huyện Gò Gầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 3284/UBND ngày 17/7/2021 và các trường hợp làm việc trong các Công ty, Doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu

chết xuất trên địa bàn tỉnh là người dân địa phương trên địa bàn huyện Tân Châu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và thông tin từ các Chốt kiểm soát gửi về.

10. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tuân thủ và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, tố giác các trường hợp lạ mặt tại địa phương, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép từ ngoại biên và đi từ vùng dịch trở về.

11. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện ở địa phương, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Báo cáo kết quả hàng ngày vào lúc 11 giờ và 16 giờ cho Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT .UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VP.HĐNĐ-UBND.

CHỦ TỊCH